
สรุปประชุมทีมนำเขตสุขภาพท่ี 1 ครั้งท่ี 4/2565 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น.   ณ สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 

----------------------------- 

ประธานการประชุม นพ.สมฤกษ  จึงสมาน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

   นายทศเทพ  บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง  

1. ความกาวหนาการประชุม กสพ.รายจังหวัด 

จ.เชียงราย มีความพรอมในการดำเนินงาน และรอความขัดเจนฯ ตามนโยบาย 

จ.แพร  มีความพรอมในการดำเนินงาน และรอความขัดเจนฯ ตามนโยบาย 

จ.นาน   ไดมีการจัดประชุมหารือรวมกันระหวาง อบจ. และมีการวางแผนในการจัดทำแผนรวม อบจ.  

คุยเรื่อง function เพื่อไมใหชาวบานรับผลกระทบ ทางผูบริหาร อบจ.รองรับนโยบาย  

จ.พะเยา  มีความพรอมในการดำเนินการ 

หารือขอจำกัด   จากท่ีประชุม  7X7  ติดเงื่อนไขระเบียบเงินบำรุง 

และแนวทางการจัดการในเรื่องครุภัณฑ และส่ิงกอสราง 

จ.ลำพูน  มีความพรอมในการดำเนินงาน และรอความขัดเจนฯ ตามนโยบาย 

ขอสั่งการจากประธาน 

- การดำเนินการท่ีผานมาในเขต จ.ลำปาง และแมฮองสอน ยังไมมกีารถายโอนในรอบแรก (512 จังหวัด) 

- ครุภัณฑ ส่ิงกอสรางและอาคารสถานท่ี  สป.แจงพื้นท่ีดำเนินการสำรวจแลวเบ้ืองตน รอขอส่ังการอีกครั้ง 

- อยากใหจังหวัดพูดคุยกับ อบจ. เรื่องคน (เพื่อไมใหงานสะดุด) เรื่องเงิน และระบบบริการ  

- แนวทางเขต ระหวางรอขอสรุปท่ีชัดเจนจากสวนกลาง ใหใชขอตกลงแนวทางเดียวกับ เฟส 1 หากสามารถพูดคุย

กับ อบจ. และดำเนินการไดดี กส็ามารถดำเนินการไดเลย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพือ่ทราบ/พิจารณา 

4.1 พิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนแผนดำเนินงาน การจัดบริการรวม 

1) จังหวัดเชียงราย 

ขอสั่งการจากประธาน  ฝากดูประเด็น 

-ผูสูงอายุ ตองมี model ในการขับเคล่ือน พรอมหาภาคีเครือขายรวมกัน  

-TB เรื่องการคนหาใหครอบคลุม คนหาใหตรงประเด็น 

ขอเสนอแนะจาก สธน.  

-ขยายบริการใน รพ.พาน และ รพ.เชียงของ 

-การจัดบรกิาร เปด service เพื่อใหกวางข้ึน เขา hub ใหบริการประเทศเพื่อนบาน เชียงของ และฝง สปป.ลาว 
 

2) จังหวัดแพร  

ประธานใหขอเสนอแนะ 

- ตองการให รพ.สูงเมน จัดบริการแบงภาระงานจาก รพ.แพร และสามารถบริหารตนเองไดในอนาคต ดูการ

บริหารงบลงทุนแยกจากงบดำเนินงานของ รพ.  

- รพ.แพร จัดทำแผนยกระดับ เมื่อถายโอนภารกิจบางสวนใหกับ รพ.สูงเมน 

ขอเสนอแนะจาก สธน.  

-ฝาก สสจ.แพร ในเรื่องของกำลังคน, blue print ในระดับจังหวัด (พยาบาลมีจำนวนมาก) 

-ฝากคณะกรรมการเขต ชวยตรวจสอบ blue print กำลังคนในจังหวัดแพร เพื่อเกล่ียภาพรวมระดับเขต 



-๒- 

3) จังหวัดนาน 

ขอเสนอแนะ และขอสั่งการจากประธาน 

-การพัฒนา รพ.เวียงสา ใหเปน F1 ตองมีการขยายบริการสูง รพ.นานอย และนาหมื่น ไมควรขอรายการงบลงทุน

เพิ่ม หรือลงทุนในการบริการเพิ่มข้ึนอีก เพื่อเตรียมการลงทุน รพ.เวียงสาอยางเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการ

เปน node หลัก 

-ควรเปนอาคาร OPD รายการใหญ อาคารเดียว แบบคลาย รพ.สูงเมน  รองรับบริการแบบครอบคลุม (ใหกอง

แบบชวยปรับปรุงแบบ) และขอสนับสนุนอาคารเล็กๆภาพรวม  

-เขียนเหตุผลและการวางแผนใหชัดเจนข้ึน เปาหมายการบริหาร การบริการ ท่ีสามารถไดรับผลตอบแทนคุมคาตอ

การลงทุน (business plan) 

-ผตร.ใหเขียนหลักการ นำเสนอแนวทางการพัฒนาแผน เบ้ืองตนใหการสนับสนุน รายการครุภัณฑ ประมาณ 12 

ลานบาท (วงเงินนำเขาพิจารณาในคณะกรรมการเขต) 

-การใชงบกลางสนับสนุน อยากใหตอบโจทยการขยายบริการภาพรวมจังหวัดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

ประเด็น ERP  

มติท่ีประชุม  ขอใหทีม รพ.นาน นำเรียนปรึกษากับ ผอ.รพ.ทบทวน อีกครั้งถึงการลงทุนพัฒนาโปรแกรม 

เนื่องจาก รพ.เชียงราย มีการดำเนินการในสวนนีอ้ยูแลว จะไดไมตองลงทุนใหมซ้ำซอน 
 

Value based healthcare 

ขอเสนอแนะจากประธาน 

- เปรียบเทียบ ระบบ manual ควบคูไปกับระบบ digital  

- สวนท่ีเขตจะเดินหนาในลานนา 2 สามารถดำเนินการได ในการทำ value based สวนเรื่องการวิจัย

อาจจะตองหารือ และหาทีมวิจัยในการดำเนินงาน 
 

การเดินหนาสงเสริมการใชสมุนไพร 

 จะมีการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตอีกครั้ง 

 

ชินารมณ  คำฟองเครือ  สรุป 

นฤมล  สวัสดิผล  ตรวจสอบ 


